

ที่ ศธ 0513.10105 /ว. 13

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สำนัก  
สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ, กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าใน  
ระดับ โดยแจ้งเวียนผ่านระบบอัตโนมัติ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ



(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

10 เม.ย. 2560

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญชลี พูลเกษ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

10 เม.ย. 2560



Kasetsart University

50 Ngamwongwan Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900



เรียน กรรมการผู้จัดการ

กราบเรียนท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของบริษัท อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าชื่อนิติบุคคลของบริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อและมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ระบุไว้ด้านล่าง และ ณ จากวันที่ที่มีผลบังคับใช้ชื่อนิติบุคคลใหม่ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าใบสั่งซื้อ ใบเรียกเก็บเงิน ใบขนส่งสินค้า และเอกสารอื่น ๆ ที่เสนอหรือแจ้งโดยตรงต่อบริษัทเรานั้นมีความจำเป็นต้องระบุชื่อนิติบุคคลใหม่ตามที่ได้ปรากฏไว้ในจดหมายฉบับนี้ กรุณาพิจารณาข้อมูลชื่อของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนไว้ ดังต่อไปนี้

	สถานะปัจจุบันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงก่อน วันที่ 3 เมษายน 2560	หลังการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ชื่อนิติบุคคล	บริษัท อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เวิร์ทฟ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105537124458	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	เลขภาษีมูลค่าเพิ่ม 0105537124458	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่สำนักงาน	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 16 ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญนี้เป็นไปตามแผนการที่กลุ่มบริษัท อีเมอร์สัน (Emerson) ได้ประกาศต่อสาธารณะเมื่อปีที่ผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเกี่ยวกับการขายกลุ่มธุรกิจในเครือของอีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ (Emerson Network Power) ทั้งหมดให้แก่กลุ่มทุนพลาตินั่ม (Platinum Equity) จึงได้เกิดการเปลี่ยนชื่อสัญลักษณ์ของกลุ่มบริษัทใหม่เป็น “เวิร์ทฟ” (Vertiv) ซึ่งได้มีการเปลี่ยน

เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา และมีผลเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่นั้นมา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนื่องจากสถานะใหม่นี้จะช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเยี่ยมไป ด้วยประสิทธิภาพสูงกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยประสบการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้รับการสั่งสมและสืบต่อในฐานะที่เคยเป็น อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ นั้น เราขอให้ความเชื่อมั่นว่าเรายังคงดำเนินการธุรกิจและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ในฐานะกลุ่มบริษัทระดับโลก พร้อมด้วยการเอาใจใส่และแรงมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ใหม่ของเราได้ที่ [www.VertivCo.com](http://www.VertivCo.com).

นอกจากการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลอย่างเป็นทางการแล้ว รายละเอียดอื่น ๆ ของบริษัทเรานั้น ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น **ยังคงเป็นเช่นเดิม**

ด้วยเหตุนี้ ขอให้ท่านได้โปรดกรุณาปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลดังกล่าวนี้ในระบบของท่านใหม่ และเพื่อใช้ชื่อนิติบุคคลใหม่ดังกล่าวข้างต้นนี้ในการกล่าวอ้างหรือติดต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเรา โดยขอให้ท่านได้โปรดดำเนินการนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเอกสารที่ไม่ได้มีการกล่าวอ้างให้เป็นไปตามนี้อาจทำให้เกิดกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานาน

นอกจากนี้ ใคร่ขอได้โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทำนองเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลก จากการที่เราได้ถ่ายโอนไปเป็น “เวอร์ทิฟ” ในเวลาเดียวกันนี้ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงอาจจะแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโดยส่วนมากนี้คาดว่าจะสามารถสำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมกันประมาณกลางปีนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อถึงเราได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-617-8260 ต่อ 301 หรือที่อีเมล [Prachumporn.Pananiti@vertivco.com](mailto:Prachumporn.Pananiti@vertivco.com)

ในฐานะของกลุ่ม “เวอร์ทิฟ” ทั้งหมด เราขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านได้มอบความไว้วางใจในศักยภาพของเราและยังดำเนินธุรกิจกับเราต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายพิเชษฐ เกตุรวม)

ผู้จัดการประจำภูมิภาคอินโดไชน่า

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ

อ.ม.  
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐

๓) เสนอ วิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ เก็บมอบครุภัณฑ์  
ทุกฝ่ายขอทราบ ที่: ๓๐๖๐๖๒๕๕๓ ๓๐๖  
กองข้อมูลสถิติเกษตรในแบบ EM

๔) ด.เจ.พ.๒๖๖๒๖๐ ๕) ๓๑ มี.ค. ๖๐  
ร. ๒๕๖๐  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
- 3 มี.ย. 2560  
๔ มี.ย. 2560